

"স্যองหอพักย่านรามฯ เซ่นพิชรักแรงหিং หนุ่มวิศวะฆ่าน.ศ.สาว"

นำเสนอเมื่อ : 30 ต.ค. 2552



พิชรักวัยเรียนยังคงสร้างความสูญเสียให้อย่างไม่จบสิ้น

ไม่นานมานี้เกิดเหตุสุดซึ้งกับหนุ่มวิศวะที่หิงโหด ไซ้มีดจ้วงแทงแฟนสาวนักศึกษา ม.รามฯ ก่อนที่จะตัดสินใจไซ้มีดจ้วงแทงตัวเองจนบาดเจ็บเป็นตายเท่ากัน สาเหตุเกิดจากการที่หนุ่มเลือกรอนหวาดระแวงว่าแฟนสาวซึ่งหน้าตาดีจะตีตัวออกห่าง เลยไซ้มีดแทงก่อนที่จะคิดว่าตัวตายภายหลัง

แต่ทว่าบาดแผลที่แทงตัวเองกลับไม่ฉกฉกรรจ์พอ เลยทำให้การฆ่าตัวตายไม่สมหวัง

หลังเย็บวรายรักษาพยาบาลจึงต้องเข้าคุกปรับกรรม!!

ย้อนไปดูเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดตอนเย็นวันที่ 27 ต.ค. พ.ต.ท.บุญเชิด ศรีทอง พงส.(สบ 2) สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุพบศพหญิงถูกแทงเสียชีวิตภายในอาคารวิวัฒน์ทิวีอาร์ทเมนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 86/3 ซอยรามคำแหง 51 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น แล้วรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติภัทร เพ็ญน้อย รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.พิพัฒน์ เต็งถาวร สว.สส. ร.ต.อ.อาทิตย์ นุปผา รอง สว.สส. เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เมื่อไปถึงพบว่าที่นั่นเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 5 ชั้น ในห้องเลขที่ 210 ชั้น 2 ของอพาร์ทเมนต์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบศพน.ศ.ชณิศาภา จันสินาค อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 3 ต.ทวาย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกฆาตภายในสภาพศพอุณหภูมิกองเลือดอยู่บนเตียงนอน สวมเสื้อยืดสีดำ และเสื้อชั้นในสีดำ แต่ทั้ง 2 ชิ้นถูกถลกขึ้นไปกองอยู่ตามบน สวนทอนกลางเปลือยเปล่า จากการตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่บริเวณหน้าอกและลำตัวกว่า 10 แผล ที่ขาขวามีรอยมีดบาดลึก นอกจากนี้ ยังมีร่องรอยถูกของมีคมบาดเข้าที่แขนและขาอีกหลายแห่ง ในห้องที่เกิดเหตุตำรวจพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาวประมาณ 1 คืบ ตกอยู่ จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานประกอบคดี



เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วที่พาร์ทเมนต์แห่งนี้

นอกจากน.ส.ชณิดาภา เขี่ยอ้อมมีตแล้ว ยังมีคนเจ็บอีกราย คือ นายธันวา ดั่งดารา อายุ 21 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 4 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แฟนหนุ่มของผู้ตาย โดยมีมิตรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน คือนายธันวานั่นเอง
หลังก่อเหตุจ้วงแทงแฟนสาว นายธันวาใช้มีดเล่มเดียวกันจ้วงแทงตัวเองเขาที่บริเวณลำคอ 2 แผล หนาอก 2 แผล
หนาท้องอีก 11 แผล และมีบาดแผลถูกกรีดข้อมืออีกหลายแผล อาการสาหัสปางตาย
เพื่อนข้างห้องต้องหามส่งโรงพยาบาลรามาฯแห่งกันจาละหวัน
เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ต้องนำเขาห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นพัลวัน เนื่องจากคนเจ็บเสียเลือดมาก
แต่บาดแผลไม่เขาจุดตาย มีแต่แผลฉกรรจ์



หลังผ่าตัดเย็บบาดแผลอาการจึงฟื้นคืนอันตราย

นายธวัช บุญเรือง อายุ 26 ปี เพื่อนห้องฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุเล่าว่า ทั้งคู่เป็นแฟนกันมานานแล้ว
แต่ก็มีเรื่องระหองระแหงกันตลอด เนื่องจากนายธันวาคือคนขี้หึง หวาดระแวงว่า "ชณิดาภา"
จะคิดนอกใจไปมีคนอื่น เนื่องจากเป็นคนหน้าตาดีและมีเพื่อนเยอะ ทั้งคู่จึงทะเลาะกันเรื่อยมา
โดยเมื่อตอนค่ำของคืนวันที่ 26 ต.ค. "ชณิดาภา" นายธันวา และเพื่อนอีกคน มานั่งดื่มเบียร์ที่ห้องตน ดื่มกันไป 9
ขวด จนเมาได้ที่ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตี 3 ของอีกวัน "ชณิดาภา" กับ "ธันวา"
ขอตัวกลับไปนอนที่ห้องซึ่งพักอยู่ด้วยกัน

หลังจากนั้นในตอนเที่ยง มีเพื่อนที่พักอยู่ชั้นบนโทรศัพท์มาบอกให้ตนไปดูที่ห้องของทั้งสองคน
เพราะเมื่อคืนได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรง เมื่อไปเคาะประตูเรียกก็ไม่มีใครเปิด
เลยตัดสินใจปีนระเบียงห้อง 209 ข้ามไปยังห้องของทั้งสองคน ภาพที่เห็นเลนเอาหัวใจแทบหยุดเต้น
เพราะทั้งคู่ร่างกายเปียกโชกไปด้วยเลือด โดย "ชณิดาภา" นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนอน สวน "ธันวา"
กำลังใช้มีดจ้วงแทงตัวเองอย่างบ้าระห่ำ

ไม่คิดว่าเพื่อนจะคิดสั้นทำแบบนี้!!?

"ตอนนั้นตกใจมากเมื่อเห็นร่างชณิดาภา นอนจมกองเลือดอยู่บนเตียง
ส่วนธันวากำลังเอามีดจ้วงแทงท้องของตัวเองอยู่ เลือดท่วมตัว สงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
ผมรีบตะโกนบอกให้หยุด แล้ววิ่งเข้าไปแยงมีดไว้แล้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาล ตอนนั้นชณิดาภาตายคาที่แล้ว
ไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุร้ายกับเพื่อนแบบนี้ ก่อนหน้านั้นชณิดาภาเคยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านก็รู้ว่าพักอยู่ด้วยกันกับแฟน

และพ่อแม่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไร เธอจึงพยายามบอกให้ธันวากลับไปอยู่ที่บ้าน แต่ธันวากลับไปได้ไม่กี่วัน ก็กลับมาอยู่ด้วยเหมือนเดิม เพราะความหึงหวงกลัวว่าซนิตาภาจะตีตัวออกห่าง จนกระทั่งมาเกิดเหตุร้าย" นายวิชา กลาวทิ้งท้าย

หลังเกิดเหตุตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเชิญตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำเพิ่มเติม ก่อนจะไปอายัดตัวนายธันวาเอาไว้ดำเนินคดีฐานฆ่าคนตาย ซึ่งขณะนี้นายธันวายังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากอาการยังไม่หายดี หวังนี้เจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังไปดูแลและขอความร่วมมือจากญาติ ให้ช่วยปลอบใจนายธันวาอีกทางเพื่อไม่ให้คิดสั้นทำอะไรลงไป

ต้องสังเวียให้พิชรักแรงหึงอีกจนได้!!?



<http://www.naronk.org/uboard/show.php?Category=thai&No=4398>